



ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๓ ๔๕

ถึง สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน  
 เลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๖.๔/๒๗๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอมอบคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี  
 เนื่องในโอกาสเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ มาเพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบทั่วกัน

- เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าคูม  
 ๑. ส.๑๔. ส.๑ สาขาช่างยนต์ ห้อง ๒๐๗  
คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู  
 ๒. หนังสือภาพ และพจนานุกรม  
 ๓. เว็บไซต์ของงาน ปกครองวิชาชีพ  
 และ งาน ศูนย์ข้อมูลฯ ภายในกรมฯ



*[Handwritten signature]*

สำนักอำนวยการ  
 โทร ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๑๐๒, ๑๑๐๓  
 โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๘๕๕  
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

- ทพ  
 - อ.อ.ทพ.อ.อ.  
 อ.อ.  
 อ.อ.อ.



สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขที่ 854
ส่ง ผ.ม.
วันที่ 7 ก.พ. 2560

ที่ ศธ ๕๓๐๖.๔/ 273

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
กระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอมอบคำปราศรัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำปราศรัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พร้อมกล่าวคำปราศรัย นั้น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ถอดเทปคำปราศรัยของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดที่ส่งมาด้วย จึงขอมอบคำปราศรัยเพื่อเป็นข้อมูล ในการมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่เห็นสมควรและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ตลประสิทธิ์)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  
เลขาธิการคุรุสภา

สำนักอำนวยการ กลุ่มสื่อสารองค์กร

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๔๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๕๗๒

ม.๒๒๘๑ ๙๕๗๒  
๑๖ ก.พ. ๖๐

คำปราศรัยของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมคุรุสภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหารและข้าราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ คุณครูที่เคารพรักยิ่ง ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา

วันนี้รู้สึกยินดี เป็นเกียรติและดีใจที่ได้มาเป็นประธานในพิธีงานวันครูซึ่งนับเป็นปีที่ 61 ได้มีโอกาส  
สักการะปฐมบุรพาจารย์และคารวะครูอาวุโส วันนี้ก็ได้พบกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านที่เคยเป็นอาจารย์สอน  
โรงเรียนนายร้อย ซึ่งวันนี้ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน ตอนนี้น่าท่านก็อายุเกือบ 90 แล้ว ลูกศิษย์อายุ 60 กว่า  
วันเวลาผ่านไปเร็วมาก เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร นาฬิกาเดินทุกวินาที เพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่จะ  
พัฒนาหรือทำให้ประเทศชาติดีขึ้น วันนี้ถือว่าพวกเราทุกคน บรรดาลูกศิษย์ก็ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู  
กตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับลูกศิษย์ตลอดเวลา  
ที่ผ่านมาด้วยความเสียสละและเหนื่อยยาก ผมทราบดีว่าครูเหนื่อยยากเพราะว่าแม่ของผมเป็นครู และภรรยา  
ก็เป็นครู จะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าทุกคนคิดทุกคนรู้สึก ทุกอย่างจะดีไปหมด อย่าทำให้ชาชินกับทุกเรื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี ไม่ดี จนกระทั่งรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้น ไม่มีอะไรที่เป็นจุดมุ่งหมาย

วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู 61 ปีมาแล้ว นับจากปี 2500 วันครูเกิดก่อนแล้ววันเด็กก็เกิด  
ตามมา เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเป็นวันเด็ก วันจันทร์ก็เป็นวันครู สำหรับวันเด็กปีนี้ผมสังเกตเห็นเด็กๆ จำนวนมาก  
ไปเที่ยวทุกสถานที่ แสดงให้เห็นถึงความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้คนกล้าที่จะพาเด็กออกมา  
เที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นที่ทำเนียบก็มากน้อยอย่างเนืองแน่นจนค่าแท็กซี่ไม่มีที่เดิน ผมต้องขอโทษด้วย  
ถ้าดูแลไม่ทั่วถึง ทุกจังหวัดทุกหน่วยงานทุกโรงเรียนก็มีการจัดการดูแลกันอยู่แล้ว

วันนี้เป็นวันครู ครูสำคัญอย่างไรทุกท่านทราบดี เด็กก็ต้องรู้ว่าครูสำคัญกับเค้าอย่างไร เพราะฉะนั้น  
ทั้งสองฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง  
เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่มาแสดงความกตัญญูต่อครู เพราะครูนั้นเป็นผู้ให้ความรู้ให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน  
ที่เรียกว่าให้แสงสว่างแห่งปัญญา อย่างเพลงวันครูที่ว่า “แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองไปทั่วเมืองไทย” นั่นคือ  
แสงแห่งปัญญา แสงของครู ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 เป็นผู้ที่ยุติธรรมด้วยความเหนื่อยยาก ด้วยความ  
อดทนในการถ่ายทอดประสบการณ์และอบรม นอกจากให้ความรู้ทางวิชาการแล้วก็ยังเป็นความรู้และ  
การเรียนรู้ไปด้วยเพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม ของประเทศชาติ และนำพาประเทศชาติไปสู่  
ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

ถ้าไม่มีครู ไม่มีการศึกษา ไม่มีการพัฒนาการศึกษา ไม่มีบุคลากรทางการศึกษา ประเทศชาติ  
ไม่สามารถเดินหน้าไปได้แน่นอน ในวันที่โลกและสังคมของเราอยู่ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
ถ้าไม่พัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำเพื่ออนาคต ประเทศชาติก็ต้องหยุดนิ่งหยุดชะงักอยู่ที่เดิม  
แล้วจะไม่ทันประเทศอื่น ผมเชื่อว่าทุกคนต่างก็มีครูในดวงใจหรือครูในอุดมคติ ที่อยากให้คุณครูรัก  
อยากเป็นศิษย์คนโปรด ด้วยการเรียนหนังสือ ด้วยการขยันขันแข็ง ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกฎระเบียบ  
วินัยของโรงเรียน ถ้าความรู้สึกเหล่านี้หายไปก็ไปเอากลับมา ทุกคนจะได้รู้จักอดทนซึ่งกันและกัน ผมเองก็มีครู

ในดวงใจและครูในหัวใจก็มีอยู่ที่บ้าน ผมไม่เกรงตั้งแต่เด็ก พยายามทำตามแบบอย่างของครู ถือว่าครูเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็กทั้งด้านความคิดและการปฏิบัติตัว พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้อยู่ที่ครูทั้งสิ้น พ่อแม่อาจจะไม่มีเวลาสอนลูกมากนัก เพราะท่านต้องหาเงิน เพราะว่าทุกวันนี้เงินหายาก พ่อแม่ก็ต้องหาเงินมากๆ เพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกๆ ในทางสุจริต เพราะฉะนั้นครูไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้วิชาความรู้เท่านั้น ก็ยังให้ประสบการณ์และแนะแนวทางที่ถูกต้องดีงาม เรียกว่าเป็นผู้นำความสว่างให้กับนักเรียนให้กับศิษย์ด้วย

ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นเกียรติยศสำหรับครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนทุกคนที่มีส่วนร่วมกันในการจัดงานวันครูและประกาศยกย่องเชิดชูครูในวันนี้ ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดผมพูดให้ครูได้ภูมิใจ ปัญหาอื่นๆ ของครูนั้นให้เก็บไว้ก่อน มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าเป็นครูหรืออาจารย์ ผมเองก็เคยเป็นครูสอนทหารอยู่ 38 ปี ตั้งแต่รับราชการครั้งแรกในปี 2519 ยิ่งไงก็ตามในวันนี้เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นโลกแห่งการแข่งขัน เป็นโลกแห่งการเจริญก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และเน้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงรับสั่งว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก ที่ผ่านมาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านตะวันตกมาก ก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรม ในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศมากๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดความไม่ยั่งยืน เสียหาย ดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนาแบบตะวันตก เพราะว่าป็นรายได้ประเทศ แต่จะอย่างไรให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพราะรัฐบาลนี้ต้องการจะสร้างความสมดุลเรื่องนี้ และจะนำเอาพระราชดำริพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติ ก็คือมีการพัฒนาแบบตะวันออกไปด้วย การพัฒนาด้วยหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลักการการเข้าใจ การเข้าถึงการพัฒนาทุกด้าน ต้องนำมาทั้งหมดตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านทรงรับสั่งกับผมหลายครั้งว่าขอให้แนวทางของพระบรมชนกนาถมาปฏิบัติในทุกๆ เรื่อง

วันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องน้ำท่วม แนวทางที่ทรงพระราชทานไว้เป็นจำนวนมาก ผมก็นำมาทบทวนว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาวันนี้หรือจะแก้ปัญหาน้ำเฉพาะหน้าไปทุกปีในทุกกิจกรรม ซึ่งรัฐบาลจะทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่ารัฐบาลมีหลายกิจกรรมที่จะต้องทำ ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาลในการบริหารจัดการ แต่ทั้งหมดผมบริหารจัดการคนเดียวไม่ได้อยู่ที่พวกท่านด้วย เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่จะบริหารงบประมาณ ก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน

วันนี้ต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของเศรษฐกิจโลก ปัญหาของโลกใบนี้คงทราบกันดีอยู่แล้ว เรื่องแรกคือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางด้านภูมิศาสตร์โลก น้ำแข็งละลาย น้ำท่วม ตอนนี้อยู่ปัญหาลานีญา คือการที่ฝนมากเกินไป ฝนตกในที่ที่ไม่ควรตก ส่วนปีที่แล้วเจอปัญหาเอลนีโญ คือฝนไม่ตก นี่คือการที่โลกเปลี่ยน ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่าต้องเข้าใจว่าควรจะไปปลูกพืชอย่างไร นั่นคือสิ่งที่ต้องเติมเข้าไป นอกจากวิชาการ ถ้าสอนเด็กให้ไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง มีโอกาสในสังคมในพื้นที่ของท่านต้องพูดกับคนส่วนนั้นให้เข้าใจว่าปรากฏการณ์โลก จะเรียนรู้อยู่กับโลกได้อย่างไร เพราะวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

เรื่องที่สอง โรคระบาด ซึ่งทั้งโลกมีการหวาดกลัวหลายโรคด้วยกัน รัฐบาลชุดนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมห้องทดลอง จัดทำที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อต่างๆ ก็เตรียมการไว้ เรื่องที่สามเป็นเรื่องของภัยก่อการร้าย และเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการแข่งขันมีหลายช่องทางเศรษฐกิจหลายพันล้านญา ซึ่งวันนี้คนไทยต้องเข้าใจจึงจะพัฒนาประเทศไปได้ ต้องฝากเรื่องเหล่านี้ไว้กับครู ไม่ได้สอนวิชาการอย่างเดียว ช่วงไหนที่ว่างเป็นชั่วโมงการเรียนรู้ก็ให้ศึกษาตามที่ผมศึกษาอยู่ทุกวันนี้ ให้อ่านหนังสือเยอะๆ บางอย่างก็

สามารถเปิดยูทูป ให้เด็กๆ ไปเปิดแล้วก็มาคุยร่วมกันว่าคืออะไร เหล่านี้จะเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งจะดูจากหนังสืออย่างเดี๋ยวกองไม่พอ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ครูจะเป็นผู้ที่ทำทั้งหมดให้กับทั้งสังคมและให้กับเด็กด้วย

วันนี้เศรษฐกิจโลกมีการแข่งขันหลายอย่างที่มีรัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ ถ้ามีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เข้มแข็งและมีทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เข้มแข็ง ไม่มีความรู้ความสามารถ ก็จะพังด้วยกันทั้งหมด เพราะฉะนั้นทุกอย่างเริ่มต้นด้วยมนุษย์ทั้งสิ้น และพวกท่านทุกคนคือผู้ที่สร้างสรรค์รังสรรค์คนเหล่านี้ให้มีคุณภาพเพื่อจะไปสู่เรื่องอื่นๆ นี่คือน้ำหนักของท่าน และประเทศไทยก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ทำประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักต่างๆ ทั้งกับดักเรื่องความขัดแย้ง กับดักเรื่องความไม่ถูกต้อง กับดักในเรื่องเส้นแบ่งสิทธิมนุษยชนที่ซ้อนทับอยู่กับเรื่องของการทำงานผิดกฎหมาย

ผมอยากจะอธิบายให้ฟังว่าการทำงานของรัฐบาลนี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปทำร้ายใครหรือบังคับใครทั้งสิ้น ขอให้ทุกคนทำตามกฎหมายปกติก็พอแล้ว หากทำตามกฎหมายพิเศษไม่ได้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ ผมอยากให้ทุกคนทำตามกฎหมายปกติ เพราะเส้นแบ่งระหว่างสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ กับการบังคับตามกฎหมายเป็นเส้นเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่า ถ้าผมทำแบบนั้น วันนี้ก็ไม่มีสื่อ ไม่มีหนังสือพิมพ์มาวิพากษ์วิจารณ์ได้เลย นั่นคือมนุษย์ที่มีความแตกต่าง แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำแบบนี้ก็จะไปแบบเดิมก่อนที่ผมเข้ามาแล้วจะทำอะไรกันได้ เด็กก็ไม่มีความสุข ครูก็ไม่มีความสุข ทุกคนในประเทศไม่มีความสุข ต้องการแบบนั้นหรือ? เกี่ยวกับเวลาของมันเป็นเองที่จะกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากล ผมจึงบอกว่าให้ลองคิดดูว่า ถ้ามีความเป็นไทยในแบบสากลแบบตะวันตกเพราะโลกส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น แต่ต้องมีความเป็นตะวันออก การมีอัตลักษณ์ เป็นสังคมไทยที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน มีจิตสำนึก อุदारการณ์ ซึ่งเหล่านี้เคยมีอยู่ในประเทศไทย ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งถึงขนาดการตีกันโดยใช้อาวุธ โดยการปลุกระดม เพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงให้สมกับศักยภาพที่มีอยู่

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ท่ามกลางอาเซียนและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้วยภูมิศาสตร์ ถ้ามองรอบๆ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลาง นี่คือนักยภาพของประเทศไทยในอาเซียน มี 9 ประเทศที่อยู่ล้อมรอบ สามารถจะไปเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก สามารถไปได้ทั้งหมด บางประเทศสามารถติดต่อได้ทางเดียว เราต้องเอาศักยภาพนี้มาใช้ให้ได้ แต่ต้องทำให้เพื่อนบ้านเข้าใจว่าไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียว อย่างวันนี้รัฐบาลไทยก็มีนโยบายเรื่องไทยแลนด์บวกหนึ่ง ต่างประเทศก็มีความรู้สึกที่ดีว่าการลงทุนในประเทศไทย เราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปลงทุนที่อื่นได้ หรือจะลงทุนที่ไทยก็ได้ ผมพูดกับทุกประเทศแบบนี้จนเกิดความไว้วางใจ เชื่อใจ ถ้าสามารถทำไทยแลนด์บวกหนึ่งได้ทุกอย่างก็จะสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งหมด ประเทศไทยจะมีเพื่อนรอบบ้าน 10 ประเทศ และมากกว่านั้น วันนี้หลายประเทศก็มาเชื่อมโยงกับประเทศไทย มีทั้งกลุ่มอาเซียน กลุ่ม จี 77 กลุ่ม จี 20 และกลุ่มอื่นๆ ให้เกียรติประเทศไทย ให้เกียรติอาเซียน ในช่วงที่ผมเข้ามาบริหารประเทศ เพราะโลกเปลี่ยนแปลง ต้องดูในเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความเชื่อมโยง และลดระดับความรุนแรงและการก่อการร้ายลงให้ได้ ผมฝากไว้ว่า คนไทยได้ภูมิใจว่ามีทุกอย่างคืออยู่แล้ว ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ มีพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนา เพราะฉะนั้นการเอาจากต่างประเทศมาใช้ทั้งหมด เป็นไม่ได้ที่จะทำให้บ้านเมืองสงบ

ถ้ามีเวลาก็อยากจะพูดคุยกับครูให้เข้าใจกันว่าประเทศชาติต้องมาก่อน จะเห็นว่าผมตั้งคำขวัญจะต้องมีคำว่า “ชาติ” อยู่เสมอ ต้องเน้นให้เด็กของเรามุ่งประโยชน์ของชาติก่อน ถ้าคิดแบบนี้สังคมก็จะดีขึ้น อย่างน้อยก็ครอบครัวที่ดีขึ้น สังคมของตัวเองก็ดีขึ้น ชุมชนตัวเองก็ดีขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องการให้ครูเป็นผู้ที่จะดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุด และไม่ใช้ของเด็กอย่างเดียว ของผู้ปกครอง สังคม ชุมชน

ของท่านด้วย เพราะว่าท่านคือครู ครูของแผ่นดิน ถ้าครูไม่สอนแล้วใครจะสอน ทุกคนต้องทำตัวเป็นครู ต้องขยายความเป็นครูให้คนอื่นไปด้วย เป็นเครือข่าย ทุกคนสามารถสอนได้ในทางที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของประเทศ การผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เรากำลังพัฒนาประเทศหลายอย่าง ซึ่งก็ยังไม่มียุทธศาสตร์มากนัก วันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เปลี่ยนโดยไม่ลืมนองเก่า ไม่ลืมนประวัติศาสตร์ แต่ด้านนี้ถึงมาก ๆ ก็จะติดอยู่ที่เดิม เอาประวัติศาสตร์เป็นบทเรียน เป็นตัวอย่าง เป็นความภาคภูมิใจ มีทั้งดีและไม่ดี ก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆ เพื่ออนาคต ถ้าวันนี้ทำสิ่งที่ไม่ดี ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันด้วยการทำให้ระบบการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด ท่านมีอยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องขับเคลื่อนให้เร็วขึ้น ต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วขึ้น พัฒนาครูคู่กับนักเรียน โดยเรียนจากสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จากภูมิความรู้ที่มีอยู่ทั้งในหนังสือ ตำราใหม่ๆ ในยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ นั่นคือความรู้ ความรู้ในการทำงาน ในอาชีพ ในการดำรงตนอยู่ในสังคมในปัจจุบัน ซึ่งครูต้องสอนเด็กทั้งหมด อย่าปล่อยให้เด็กใช้โซเชียลในทางที่ไม่ถูกต้อง ครูต้องตามเด็กให้ทัน ครูต้องนำสิ่งนี้มาเป็นโจทย์และให้เด็กนักเรียนพูดคุยเรียนรู้ นี่คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทุกโรงเรียน วิธีการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับปรุงให้กระตุ้นสร้างเด็กขึ้นมา เพราะเด็กทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจ เพราะว่าสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กสมาธิสั้น ไม่ชอบอ่านหนังสือและทำให้การอ่านของเด็กมีปัญหา การทำอะไรที่ซับซ้อน ดูอะไรที่ซับซ้อนก็จะไม่เข้าใจ

เพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องเจียรไนบ่มเพาะขัดเกลาลูกหลานของเราให้มีการพัฒนาให้เก่งเหมือนกับครู และคุณครูก็ต้องเก่งขึ้นอีก ต้องรู้เรื่องวิชาการเรียนการสอนและเรื่องอื่นๆ ด้วย ทั้งสติปัญญาความรู้และสร้างทัศนคติที่ดี วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่มองความรู้อย่างเดียวต้องมีคุณธรรม สอนให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องมีคุณธรรม รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี นั่นคือบุคลากรทุกคนต้องมีคุณธรรม เมื่อทุกคนมีคุณธรรมองค์กรก็จะมีจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เกิดขึ้น ครูก็เป็นองค์กรใหญ่ ในเรื่องการมีทัศนคติที่ดี การรักษาวินัย คุณธรรม และสร้างจริยธรรมในองค์กร สร้างความเมตตาในสังคม กตัญญูและเอื้ออาทรเผื่อแผ่แบ่งปัน เหล่านี้จะทำให้สังคมมีความสุข

ถึงแม้ว่าครูจะไม่ใช่อาชีพที่ดีที่สุดในอาชีพที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุด ทุกวันนี้ผมก็ภาคภูมิใจในการเป็นครูสอนทหาร ผมสอนจากคนที่อ่านหนังสือไม่ออกจนสามารถท่องคำตอบในการสอบวิชาทหารได้ ต้องหาวิธีการสอนที่เหมาะสม ถ้าวิธีเดียวไม่ได้ก็ต้องใช้หลายวิธี แต่มีความแตกต่างกันบ้างเพราะว่าทหารต้องมีระเบียบวินัย การมีระเบียบวินัยก็สำคัญ การมีระเบียบวินัยไม่ใช่ใช้เฉพาะทหาร คนทั่วไปก็ต้องมีวินัยด้วย มีระเบียบวินัยเคารพซึ่งกันและกัน ดังนั้นระบบการศึกษา ครูและบุคลากรทุกท่านก็มีความสำคัญมากในการสร้างอนาคตของเด็ก ใช้คำว่าบ่มเพาะขัดเกลาเจียรไนลูกหลานให้เก่งทั้งสติปัญญาและความรู้ควบคู่ไปกับทัศนคติที่ดี รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมและความกตัญญูเอื้ออาทร ซึ่งมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ต้องหาให้เจอ และสอนเด็กให้หาให้เจอ คุณธรรม 12 ประการก็มีอยู่แล้ว ก็ควรจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

รัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพ เพื่อที่จะก้าวหน้าไปทั้งครู นักเรียนและประเทศชาติอย่างมั่นคง จะมีการปรับปรุงระบบการทำหน้าที่ดูแลการดำรงชีวิต การครองชีพของครูให้อยู่ได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ผมก็พยายามเต็มที่ อย่างที่ทราบกันว่า ทุกวันนี้บ้านเมืองเราคนเป็นหนี้เพราะว่าโลกโตเร็ว เทคโนโลยีก็มาเร็ว เทคโนโลยีต้องใช้สมองใช้ปัญญาขอมราคาแพง เช่น โทรศัพท์ เงินเดือนน้อย มีลูกเยอะและลูกต้องการของดีๆ ใช้ เงินเดือนไม่พอก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน และการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตอาจต้องมรดกยนต์ มอเตอร์ไซด์ ตู้เย็น ทีวี ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เท่ากัน เพราะว่าโลกเสรีจึงไม่มีความเท่าเทียมกัน แต่จะพยายามทำอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมได้มากที่สุด

สิ่งแรกที่ทุกคนต้องเข้าใจคือ สอนเรื่องความเท่าเทียมของคนในประเทศให้ได้ ความเท่าเทียมของโลกใบนี้ อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน นั่นแหละคือความเท่าเทียมกันที่สุดแล้ว แล้วไปแก้วิธีการ ทำอย่างไรไม่สองมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ไม่ทุจริต อย่างอื่นขึ้นอยู่กับความขยัน และโอกาส จึงไม่อยากให้เข้าใจว่ารัฐบาลไม่ดูแลคนจน ไปเอื้อประโยชน์คนรวย เอื้อเศรษฐกิจข้ามชาติ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว จนประเทศเป็นแบบนี้ ควรมาคิดว่าจะทำยังไงให้ประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สร้างห่วงโซ่ขึ้นมาให้ได้ เหล่านี้คือสิ่งน่าจะมาถกเถียงกันมากกว่าจะมาโยนกันไปโยนกันมา

รัฐบาลก็ลำบากในการทำงานเพราะต้องดูแลคนทั้งประเทศ 70 ล้านคนในทุกๆ อาชีพ เพราะประเทศไทย มีหลากหลายอาชีพ ต้องเกื้อกูลกันเพราะเป็นห่วงโซ่ ใครผลิต ใครแปรรูป ใครขาย ตลาดใน ตลาดนอก ใครลงทุน ทั้งหมดรัฐบาลกำลังคิด และผมต้องกลับประชุมเรื่อง ก.น.จ. แผนการพัฒนาจังหวัด การใช้งบประมาณปีพิเศษที่จะลงไปถึงฐานราก แต่บังเอิญไปเจอปัญหาน้ำท่วม ปัญหามีเข็ญมาก็ต้องแก้กันทุกวัน ถ้าแก้ปัญหาคือไม่ยั่งยืน ก็จะเป็นอยู่แบบนี้ วันนี้ต้องสร้างความรู้ว่าจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ทำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วม ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแก้ปัญหา ประชาชนจะต้องร่วมมือด้วย หากรัฐบาลใดมีแผนงานที่ดีและประชาชนร่วมมือเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ประเทศก็จะไม่เสียหายกับเรื่องเหล่านี้อีก เอาเงินตรงนี้มาใช้หนี้ให้ครูไม่ดีกว่าหรือ วันนี้ผมก็กำลังทำหลายอย่างในการแก้ปัญหาหนี้ในระบบ ธนาคารคนจน ทำอย่างไรจึงจะไม่มีภาระเอาเปรียบ ก็ต้องเอาเข้าสู่ระบบกฎหมาย ก็ค่อยๆ ปลดหนี้กันไปและใช้อย่างพอเพียง ใช้แค่ที่จำเป็น ในระยะเวลาหนึ่งหนี้ก็จะค่อย ๆ ลดลง ทุกคนย่อมมีความจำเป็นกันทั้งนั้นแต่ต้องอยู่ในกรอบของความมีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้ความรู้และคุณธรรม 3 ท่วง 2 เงื่อนไข

สังคมไทยตระหนักดีถึงหน้าที่และบทบาทของครูว่ามีความขยัน เสียสละ อุดหนุน ออกก้น มีเมตตา มีแบบแผนที่ตั้งงามเพื่อสังคมยอมรับ แต่ว่าตัวครูเองก็มีปัญหา ทุกคนทำงานหนัก ผมเข้าใจและขอบคุณแทนเด็กทุกคนและขอบคุณแทนประเทศไทยด้วย เพื่อให้เด็กเกิดมาเป็นคนดีเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง ผมขอให้คุณครูทุกคนมีกำลังใจ วันนี้ผมบอกไปแล้วว่าครูกับนักเรียนต้องเรียนไปด้วยกัน ไปหาวิธีการเรียนไปด้วยกัน แล้วก็จะเกิดความรักซึ่งกันและกันมากขึ้น ความผูกพันมากขึ้น มากกว่าสอนหมดชั่วโมงแล้วก็เลิกกันไป จะสอนแต่ในตำราไม่ได้ ทำอย่างไรเด็กจึงจะมีแรงกระตุ้นให้อยากเรียน ไม่่วงนอน ต้องมีการปรับปรุงสมัยก่อนทำได้แต่สมัยนี้ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเด็กเปลี่ยนครูไม่เปลี่ยนไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนภูมิใจและอดทนอดกลั้นสร้างศิษย์ที่ดี พัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ถ้าประเทศใดที่การศึกษาหรือทรัพยากรมนุษย์ล้มเหลวประเทศนั้นจะไม่มีการเจริญเติบโต วันนี้ต้องทำให้คนทั้งประเทศมีความคิดขั้นพื้นฐานอันเดียวกัน รู้จักเหตุรู้จักผล บางอย่างอาจจะต้องขัดกับตัวเองบ้างแต่ต้องคิดว่าสิ่งที่เสียไปจะทำให้ได้อะไรมานั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยยังสร้างไม่ได้ ทุกคนจะปกป้องตัวเอง แต่ทุกคนต้องการ เป็นช่องทางให้ใครเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ เข้ามาปลุกปั้น สร้างปัญหา สร้างคะแนน โดยใช้คำว่าคนจน นี่เป็นจุดอ่อนของสังคมไทย การดูแลอย่างทั่วถึง ก็ต้องดูแลอย่างรัฐบาลนี้มีโครงการในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน วันแรกลำบากบ้าง ต้องเสียสละนิดหน่อย ต้องมาช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไรให้ยั่งยืน แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรให้ยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากต้องเข้มแข็ง ต้องรวมกลุ่มกันรัฐบาลจะได้ดูแลได้ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้อยากให้ทุกคนได้ดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสพระบรมราชาบาทที่ได้ทรงประทานไว้หลายวาระด้วยกันมาปฏิบัติประพฤติ เพื่อให้เกิดความเจริญมั่นคงในชีวิตและดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพครูตลอดไป

นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงสั่งหลายครั้งหลายวาระว่าให้ความสำคัญในด้านของการศึกษา ให้มีความสำคัญกับครูและเด็ก ที่สำคัญทรงย้ำว่าให้มีระเบียบวินัย เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของทุกอย่าง ต้องสอนเด็กให้ละเอียดแล้วให้ทุกเรื่องเชื่อมโยงกัน ก็ขอให้พัฒนาเด็ก ๆ

ทุกช่วงวัย เพราะว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการพัฒนาตนเอง สังคมแห่งการพัฒนาระเบียบวินัยเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยกำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และรัฐบาลกำลังเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะมากขึ้นภายในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งต้องใช้เงินเพื่อเตรียมการคนเหล่านี้ และไม่ได้คิดเป็นระบบมาก่อนจึงต้องใช้เวลาในการทำ ค่อยๆ เริ่มต้นไป

ผมขอฝากครู บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการไปคิดมา 2 เรื่อง คือ ประการแรก การปฏิรูปกระบวนการภายนอกของการศึกษา เกี่ยวกับกิจกรรมปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องทำกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งเด็กและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หลักสูตร ครู และการพัฒนาเด็ก ต้องเร่งดำเนินการ ทำอย่างไรครูสอนได้ สังคมรับได้ และเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเป็นสำคัญ เพราะครู 1 คน ลูกศิษย์เป็น 100 เป็น 1000 ประการที่ 2 การปฏิรูปกระบวนการภายในของการศึกษา เกี่ยวกับปรับหน่วยงาน บุคลากร ระเบียบวินัย โดยคำนึงถึงเด็กได้อะไร สังคมได้อะไร เพราะวันนี้สังคมรอท่านอยู่ว่าจะปฏิรูปการศึกษาอย่างไร ซึ่งผมได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไปแล้ว

ในปีนี้รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความต้องการของประชาชนอยู่ในนั้น ว่าต้องการอะไรใน 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งรัฐบาลทุกรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการได้ แต่ผลสัมฤทธิ์ต้องออกมาอย่างนี้เป็นกรอบกว้างๆ ว่า ประเทศไทยจะมีอนาคตอย่างไรใน 20 ปี ข้างหน้าด้วยรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ฝากกระทรวงศึกษาไปศึกษาและอธิบายด้วย จะได้เลิกพูดเสียที่ว่าผมจะไปแสวงหาประโยชน์อำนาจตรงนั้น

วันนี้รัฐบาลต้องการสร้างความรู้สร้างการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพราะจะได้เลิกทะเลาะกันเสียที ผมก็วางไว้อย่างนี้ ผมมองว่าประเทศไทยจะไปอย่างไรใน 20 ปีข้างหน้า แล้วจะอย่างไรให้แผนพัฒนาของสภาพัฒน์มีพลังพอในการขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบกว้างๆ แผนพัฒนาของสภาพัฒน์จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นทุก 5 ปี จะเกิดอะไรขึ้น นอกจากรัฐบาลเลือกตั้งจะทำตามนโยบายการเมืองของท่านแล้ว ท่านจะต้องอยู่ในกรอบว่าประเทศไทยจะได้ อะไร ไม่ใช่ได้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะทั้งหมดคือประเทศไทย จำเป็นต้องเติบโตไปพร้อมๆ กัน นั่นคือสิ่งจำเป็นที่ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ

ที่สำคัญจะคิดจะทำอะไร ถ้าคนไม่มีคุณภาพจะต้องทำอย่างไร เพราะคิดไม่เป็น ไม่รู้ อ่านหนังสือไม่ออก คิดมากปวดหัว ต้องเร่งรัดการพัฒนาให้เค้าคิดต่อ อย่าแคคิด 1 ไป 2 ต้องคิด 1 ถึง 10 แล้วไปหาวิธีการว่าไปได้อย่างไร ต้องสอนเด็กแบบนี้ให้ได้ เพราะจะพูดอย่างครูไม่ได้ อย่างผมพูดไม่ได้ ต้องสอนให้เด็กอ่านหนังสือมากๆ อย่าให้เด็กอ่านหนังสือจากยูทูปเพราะว่าเนื้อหาสั้น ไม่มีชีวิต ไม่มีจิตวิญญาณ เขียนเพียงคนๆ เดียว แต่ตำราเขียนยาก มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา นักเขียนเขียนนานกว่าจะได้ละครมาหนึ่งเล่ม ต้องใช้จินตนาการมากมาย ต้องสอนให้อ่านหนังสือมากๆ เป็นหนังสือดีๆ เพื่อที่จะสามารถตอบโต้กับผู้อื่นได้ วันนี้สาเหตุที่คนชอบอ่านจากสื่อโซเชียลเพราะว่าตอบโต้ได้ ไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะว่าไม่สามารถตอบโต้กับคนเขียนได้

สุดท้ายนี้อยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนว่าอย่าใช้อารมณ์ เพราะว่าส่งผลต่อการตัดสินใจหรือการทำงานของท่านทำให้ผิดๆ ถูกๆ ได้ ผมอยากให้ทุกเรื่องเข้าระบบระเบียบและมีวินัย การที่จะพูดแบบนี้ง่าย แต่พอทำยาก แต่ถ้าสังคมมีความคิดพื้นฐานอันเดียวกันคือเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนทุกอย่างจะง่าย เพราะฉะนั้นครูจึงต้องรู้เรื่องทุกกิจกรรม ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ กระบวนการยุติธรรม และเรื่องอื่นๆ ที่มีทั้งหมด เพราะผมรู้ทั้งหมด ครูต้องรู้แบบผม ให้อ่านเอกสารของผม โดยเฉพาะวันศุกร์ให้ดูรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ว่าผมพูดอะไร ในวันนี้ผมก็ตั้งใจที่ได้เจอครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สนับสนุน ผู้ให้อุปการคุณ บูรพาจารย์ทั้งหมด วันนี้ก็ถือว่ามาร่วมมือกันในการที่จะเดินหน้าประเทศไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าจะต้องเดินหน้าเพื่อสร้างคนไปทำงานในสังคม เศรษฐกิจ 4.0 และต้องผลิตคนไปทำงาน 1.0 ในกลุ่มใช้แรงงาน



ให้มีความรู้ พัฒนาตัวเองในเรื่องของการใช้แรงงาน พัฒนาฝีมือ 2.0 ในกลุ่มคนใช้แรงงานเครื่องจักรขนาดเบา 3.0 ในกลุ่มคนใช้แรงงานในเครื่องจักรขนาดหนัก และ 4.0 คือโลกของการใช้หุ่นยนต์ ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือเศรษฐกิจ 4.0 วันนี้ประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจ 3.0 เพราะใช้เครื่องจักรขนาดเบา ขนาดหนัก มีใช้แรงงานอยู่ด้วย และจะหาอย่างไรให้อุตสาหกรรมไปถึงเศรษฐกิจ 4.0 แต่การพัฒนาคนจะต้องมาก่อนเพื่อทำงานในสังคมเศรษฐกิจ 1.0 ถึง 3.0 เพื่อไปถึง 4.0 ต้องแยกให้ออกระหว่างคนกับเศรษฐกิจ วันนี้ท่านต้องผลิตคนให้ได้ ต้องการคนแบบไหนก็ต้องทำเลยแบบต้นไม้ของพ่อ ต้องไปดูข้อมูลว่ากระทรวงแรงงาน ภาคเศรษฐกิจ ภาคเกษตรกร นักวิจัย นักพัฒนา นักเคมี เทคนิค อ แ ซียล ต้องการคนเหล่านี้เท่าไร วันนี้ส่วนใหญ่ไปทำงานด้านบริการ แต่งตัวก็สวย อยู่ห้องแอร์ ก็จำเป็นเพราะวันนี้เน้นด้านการท่องเที่ยว แต่ต้องระวังเมื่อผลิตเกินจะลำบาก แล้วมาเป็นครู ให้ทำงานหน้าที่ตามที่เรียนจบมา และต้องพัฒนาองค์กรที่ผลิตครู ให้เป็นครูที่ดีสำหรับอนาคต 4.0

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สี่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะบารมีอันแผ่ไพศาลขององค์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ และสวัสดิ์ครับ